

KIẾN XƯƠNG

Nhộn nhịp làng nghề



Làng nghề dệt dũi xã Nam Cao (Kiến Xương) nhộn nhịp trở lại.

Một trong những làng nghề phát triển ổn định nhất ở Kiến Xương là làng nghề chạm bạc Đống Xâm, xã Hồng Thái. Đến làng nghề, ai cũng nghe thấy âm thanh đục đẽo, chạm khắc khắp nơi. Người làng nghề biết cầm búa gõ bạc, đóng từ nhỏ, vì thế hầu như thanh niên trong làng ai cũng thành thạo kỹ năng nghề. Ông Nguyễn Văn Niết, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Làng nghề Đống Xâm có gần 600 năm, đến nay làng nghề có 1 doanh nghiệp,

150 tổ, hộ sản xuất tạo việc làm cho gần 2.000 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Từ xã Hồng Thái, nghề chạm bạc lan sang các xã lân cận, tạo việc làm cho 4.000 lao động. Sản phẩm của làng nghề nổi tiếng khắp nơi, được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề và đạt sản phẩm OCOP. Chỉ tính riêng về giá trị sản xuất từ nghề chạm bạc mỗi năm đạt khoảng 120 tỷ đồng, chiếm khoảng 45% tổng giá trị sản xuất của xã, góp

phần tăng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 70%, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,4%. Ngoài chạm bạc, ở Kiến Xương còn phát triển mạnh mẽ nghề mây tre đan. Một trong những doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực này, ông Phạm Văn Đình, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân mây tre đan và ngoài tỉnh. Sản phẩm của làng nghề được đưa lên Hà Nội sản xuất ra đa dạng các mặt hàng như áo dài, khăn, quần áo, phụ kiện, nội thất gia đình tới thành lập 2 doanh nghiệp, bố tôi thành lập doanh

ngiệp từ năm 2005, tôi thành lập doanh nghiệp từ năm 2016. Ngày trước doanh nghiệp nhà tôi chuyên cung cấp và bán nguyên liệu cho người dân ở trong và ngoài huyện. Để thuận lợi hơn đến nay doanh nghiệp ứng tiến cho các đầu cai để lấy nguyên liệu và thực hiện thu mua sản phẩm. Với cách làm này doanh nghiệp dễ quản lý hơn, hiệu quả hơn, tạo việc làm cho trên 500 lao động với thu nhập khoảng 3 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tình trạng lạm phát trong những năm qua gây khó khăn trong đi lại cũng như việc xuất khẩu hàng hóa nhưng doanh nghiệp vẫn có vùng nguyên liệu ổn định, cung cấp đầy đủ cho người dân, không có ai phải nghỉ làm. Bình quân mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu 2 container hàng hóa sang thị trường Nhật Bản, châu Âu, doanh thu đạt 20 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, một số làng nghề truyền thống trước đây bị mai một thì nay đã từng bước được khôi phục, điển hình như làng nghề dệt dũi xã Nam Cao. Nhờ có những người tâm huyết với nghề dệt dũi nên làng nghề đã ngày càng phát triển trở lại. Tiếng lách cách thoi đưa đã hồi sinh đúng với bản chất của làng nghề. Đây là nghề có nhiều công đoạn được làm hoàn toàn thủ công, nhất là khâu kéo sợi nên người dân cũng phải rất kiên trì, tỉ mỉ, tâm huyết với nghề. Đến nay, tại làng nghề đã thành lập HTX Dệt dũi Nam Cao với hơn 50 thành viên tham gia và có vùng nguyên liệu ổn định ở trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm của làng nghề được đưa lên Hà Nội sản xuất ra đa dạng các mặt hàng như áo dài, khăn, quần áo, phụ kiện, nội thất gia đình tới thành lập 2 doanh nghiệp, bố tôi thành lập doanh

làng nghề có triển vọng phát triển mạnh trong thời gian tới. Theo đánh giá của UBND huyện Kiến Xương, đến nay toàn huyện có 24 làng nghề giữ được các tiêu chí về số hộ, số lao động tham gia làm nghề. Trong các làng nghề có 6 người được công nhận nghề nhân cấp quốc gia, có 16 doanh nghiệp và 2 HTX hoạt động tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động với thu nhập bình quân từ 3 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Tính bình quân giá trị sản xuất từ nghề đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm. Đến nay, ngoài một số công đoạn bắt buộc phải làm thủ công, người dân tại các làng nghề đã đưa máy công nghiệp vào thay thế sức người. Điển hình như máy dệt đập ở làng nghề chạm bạc thực hiện đạt 75% công đoạn sản phẩm, máy chế mây ở làng nghề mây tre đan đạt 25% công đoạn sản phẩm, máy in giấy tiền đạt 100% công đoạn sản phẩm. Để nghề và làng nghề phát triển bền vững, thời gian tới, huyện Kiến Xương sẽ tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, mặt bằng, vốn để các doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền, động viên các doanh nghiệp, hộ sản xuất tiếp tục đổi mới hình thức, đa dạng mẫu mã sản phẩm, chủ động phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có từ 5 - 10 sản phẩm chủ lực tiêu biểu được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể; mỗi làng nghề có từ 4 - 5 doanh nghiệp trở lên để tổ chức sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân.

THU THỦY

Lựa chọn hóa đơn may mắn quý III/2022

Cục Thuế tỉnh vừa tổ chức chương trình lựa chọn "Hóa đơn may mắn" quý III/2022. Trên cơ sở dữ liệu 213.166 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có đầy đủ thông tin người mua trên hóa đơn và có ngày lập từ 1/7/2022 đến 30/9/2022, trong đó có 9.343 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện đưa vào lựa chọn ngẫu nhiên, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát, Cục Thuế tỉnh đã ấn nút lựa chọn ngẫu nhiên "Hóa đơn may mắn" của quý. Qua đó, 21 giải thưởng (1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 12 giải khuyến khích) tổng trị giá 30 triệu đồng sẽ được trao cho 21 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng "Hóa đơn may mắn". Người nhận giải thưởng "Hóa đơn may mắn" quý III/2022 sẽ được trao thưởng trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

NGÂN HUỖN

Hỗ trợ 480 triệu đồng xây dựng 6 nhà tình nghĩa tại huyện Kiến Xương

Sáng ngày 6/11, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) các chi nhánh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình thương cho 6 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kiến Xương. Đây là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn khi mưa bão và sinh hoạt hàng ngày. Mong muốn chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình, Vietcombank Chi nhánh Thái Bình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương kêu gọi các đơn vị Vietcombank Chi nhánh Tây Sài Gòn, Vietcombank Chi nhánh Phú Nhuận, Vietcombank Chi nhánh Gia Định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương để giúp đỡ các gia đình có nhà kiên cố ổn định cuộc sống. Sau thời gian thi công, các ngôi nhà với diện tích sử dụng từ 35 - 45m², tổng kinh phí xây dựng gần 150 triệu đồng/căn đã được hoàn thiện; trong đó Vietcombank Chi nhánh Tây Sài Gòn, Chi nhánh Phú Nhuận, Chi nhánh Gia Định hỗ trợ mỗi gia đình 80 triệu đồng. Tại buổi khánh thành và bàn giao nhà, đại diện các nhà tài trợ, Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương đã trao tặng các gia đình những phần quà có ý nghĩa, đồng thời động viên tinh thần giúp các gia đình có động lực vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN THỜI

PHÚC THÀNH

Điểm sáng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Phúc Thành (Vũ Thư) không chỉ sử dụng tiết kiệm điện mà còn tích cực ứng dụng công nghệ, năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, trở thành điểm sáng trong phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.



Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Thành tích cực hưởng ứng phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phúc Thành có 26 lớp học. Nhà trường sử dụng nhiều thiết bị điện phục vụ công tác dạy và học như hệ thống máy tính phòng tin học, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, điều hòa làm mát và ti vi màn hình lớn của các phòng học. Thấy giáo Vũ Hồng Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước đây, khi chưa thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bình quân mỗi tháng nhà trường chi phí khoảng hơn 5 triệu đồng tiền điện. Để tiết giảm chi phí, trong 3 năm qua nhà trường tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện quy định về sử

dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Các phòng học chỉ sử dụng đèn chiếu sáng khi ánh sáng tự nhiên không đủ cường độ và tất cả thiết bị điện khi không học. Trường thành lập ban thi đua chấm điểm về ý thức thực hiện tiết kiệm điện của các lớp qua đó nâng cao ý thức chấp hành của học sinh. Nhà trường cũng chủ động thay thế các thiết bị tiêu hao nhiều điện, sử dụng bóng đèn led, ti vi có nhãn tiết kiệm năng lượng... Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đã giúp nhà trường giảm chi phí tiền điện xuống còn 3 triệu đồng/tháng vào mùa đông và 4 triệu đồng/tháng vào mùa hè. Không riêng Trường Tiểu

học và Trung học cơ sở thực hiện tiết kiệm điện, Trường Mầm non, Trạm Y tế, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND và các hộ dân trên địa bàn xã Phúc Thành đều tích cực hưởng ứng phong trào này. Là một trong những hộ dân sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời sớm nhất xã, chị Phạm Thị Hằng, thôn Phúc Trung Bắc chia sẻ: Trước đây gia đình dùng bình nước nóng sử dụng điện lưới nên việc sử dụng nước nóng của gia đình rất hạn chế vì lo chi phí tiền điện cao. Từ khi mua và lắp đặt hệ thống bình nước nóng năng lượng mặt trời, gia đình không còn lo nghĩ tiền điện nữa và lúc nào cũng có nước nóng để sinh hoạt, rất tiện lợi. Hiện nay,

ngoài sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, gia đình tôi cũng đầu tư lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt và bảo vệ an ninh. Tuy là xa xa trung tâm huyện nhưng hiện nay Phúc Thành là xã có tỷ lệ người dân sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo khác phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt thuộc nhóm cao nhất các xã, thị trấn của huyện Vũ Thư. Ông Phạm Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, chúng tôi kiên trì tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để nhân dân biết, thấy rõ ích lợi làm theo. Đến nay, 100% hộ dân trong xã đã sử dụng đèn compact hoặc đèn led thay cho đèn sợi đốt; 300 hộ sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, 40 hộ đầu tư lắp đặt đèn điện năng lượng mặt trời. UBND xã cũng vừa tổ chức lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn năng lượng mặt trời cho 1,5km đường trục xã. Đây là công trình vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, đồng thời cũng là mô hình để nhân dân các thôn tiếp thu thực hiện chương trình "thấp sáng đường quê" nâng cao chất lượng cuộc sống của chính bà con.

Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào sử dụng tiết kiệm điện, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Giám đốc Điện lực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm điện của cấp ủy, chính quyền và ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của người dân xã Phúc Thành. Hiện toàn xã có 2.622 khách hàng sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Sản lượng điện tiêu thụ bình quân của cả xã đạt gần 397.000 KWh/tháng, chi phí tương đương hơn 830 triệu đồng/tháng. Việc cấp tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã góp phần giữ cho hệ thống lưới điện an toàn và bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KHẮC ĐUẦN

Hiệu quả nuôi gà trên cát

Tận dụng diện tích bãi ven đê ven sông Luộc, một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) đã đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà trên cát mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại chăn nuôi được quy hoạch, xây dựng bài bản, anh Phạm Anh Tuấn, xã Quỳnh Hoàng cho biết: Năm 2014, tôi đầu tư xây dựng khu chăn nuôi với 6 chuồng nuôi, tổng diện tích 4.000m² tại vùng chuyển đổi quy hoạch chăn nuôi tập trung của xã. Yêu tố để quyết định nâng suất, hiệu quả trong nuôi gà chính là sức khỏe của đàn gà. Nếu vật nuôi mắc phải các dịch bệnh nghiêm trọng rồi chết thì ảnh hưởng đến năng suất, hao hụt gây thua lỗ. Do đó, chuồng nuôi tôi thiết kế bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Bên cạnh việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, tôi lựa chọn nuôi gà trên cát thay vì nền bê tông, nền đất bởi môi trường sống trên cát giúp gà có không gian hoạt động, phát triển nhanh, đồng thời ngăn ngừa, phòng tránh bệnh từ cấu trúc sỏi đá tránh hao hụt và tăng năng suất. Nhờ vậy, người chăn nuôi giảm được chi phí thuốc men, công chăm sóc mà chất lượng thịt gà lại ngon hơn. Gà giống khi mua về

tôi đã tiêm đầy đủ các loại vắc-xin theo khuyến cáo, hầu như gà không mắc bệnh, hàng ngày tôi chỉ cần cho ăn cám và uống nước đầy đủ. Nuôi trên nền cát nên phân gà thải ra không hôi thối, ô nhiễm mà nó là nguồn dinh dưỡng cho cây trồng phát triển tốt. Ngoài chất lượng thịt ngon hơn, gà nuôi trên cát lông sáng, đẹp hơn nên được thị trường ưa chuộng, giá bán cao hơn vài giá so với gà cùng loại nuôi chuồng kín. Nuôi gà trên cát là hình thức nuôi gà sử dụng sàn cát làm sân chơi cho gà. Sân được rải lớp cát dày từ 30 - 40cm, trộn lẫn với sỏi, chế phẩm vi sinh. Theo chia sẻ của anh Tuấn, lớp cát có nhiệm vụ hút bớt phân gà. Hỗn hợp cát khô, sỏi bột vào ngày nắng có khả năng khử trùng, khử khuẩn rất mạnh. Hiện anh Tuấn duy trì nuôi 8.000 con gà thịt/lúa. Nuôi gối lứa trên các chuồng nuôi khác nhau nên mỗi tháng anh Tuấn xuất bán ra thị trường khoảng 3.000 con gà, trọng lượng từ 2 - 2,5kg, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng/năm, trừ chi phí anh thu lãi khoảng 500 triệu đồng/năm. Cũng như anh Tuấn, gia đình ông Bùi Văn Thịnh nuôi khoảng 9.000 con gà/lúa, nuôi gà trên cát giúp kinh tế gia đình

ông khấm khá lên. Ông Thịnh chia sẻ: Con gà có đặc tính thích tắm cát và bụi tìm thức ăn trong đất, cát, vì vậy nuôi gà trên cát rất thích hợp. Cát là sân chơi cho gà kiếm ăn, vận động nhiều sẽ làm cơ bắp rắn lại, thịt chắc như gà nuôi thả vườn. Cát cũng giúp loại bỏ các ký sinh như rận, bọ mạt (là nguyên nhân khiến gà chậm lớn). Sau mỗi lứa gà, trong thời gian để chuồng nghỉ, tôi kết hợp vệ sinh chuồng trại, rắc vôi bột vào cát để khử trùng. Mỗi lớp cát có thể sử dụng từ 2 - 3 năm mới phải thay, giúp tiết kiệm nhiều công chăm sóc, bảo đảm môi trường. Cứ sáng sớm và chiều mát, tôi lại thả gà ra sân chơi, tranh thủ lúc này sẽ vệ sinh móng, mắt, màng ối. Theo ông Trần Văn Luận, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Quỳnh Hoàng, thời gian qua, xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà thả trên nền đất cát đạt hiệu quả cho những hộ chăn nuôi tại địa phương. Mô hình nuôi gà trên cát đã mang lại hiệu quả thiết thực và đang dần được nhiều hộ dân trong xã triển khai nhân rộng, đặc biệt ở các hộ chăn nuôi với quy mô lớn.

LƯU NGÂN



Sử dụng cát làm nền sân chơi cho gà giúp anh Phạm Anh Tuấn, xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) nâng cao hiệu quả chăn nuôi.